



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๐๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เชิญร่วม“สถานเสวนาทางออกประเด็นการสรรหาอธิการบดี” พุทธนี้ (๒๗ พ.ย.)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรพส. ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมประชุม “สถานเสวนาทางออกประเด็นการสรรหาอธิการบดี” เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย และช่วยกันหาทางออกในประเด็นปัญหาการสรรหาอธิการบดี ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐น. ณ ห้อง ท.๒๐๙ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ชมการประกวดนางนพมาศนานาชาติ ในงาน

“ลอยกระทงประเทศไทย สืบสานตำนานน่านนที ประเพณีสี่ภาค และนานาชาติ”

ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส.ส่วนวังจันทน์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายนนี้

เริ่มต้นแล้วกับงาน “ลอยกระทงประเทศไทย สืบสานตำนานน่านนที ประเพณีสี่ภาค และนานาชาติ” โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายนที่ผ่านมา และในวันนี้ (๒๗พ.ย.) ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ร่วมสมัย ส่วนวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พบกับการประกวดนางนพมาศนานาชาติ, การแสดงจากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคม และนักศึกษารายวิชาสุนทรียะทางนาฏศิลป์ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐น.เป็นต้นไป ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส.ส่วนวังจันทน์

วันนี้ (๒๗ พ.ย.) ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องของประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการประสานงานจากจังหวัดพิษณุโลก โดยขอความร่วมมือในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแสดงและสื่อต่าง ๆ ในวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว



ตัวแทนนักกีฬาเปตอง, ฟุตบอล (ช.) วอลเลย์บอลชายหาด (ญ.), เซปักตะกร้อ (ช.) ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โซนภาคเหนือ ไปร่วมการแข่งขันในรอบมหกรรม ในเดือนมกราคม'๕๖

นายประสงค์ ไทยสง่า หัวหน้างานส่งเสริมการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. แจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕๐ รอบคัดเลือกโซนภาคเหนือ ซึ่งมีทีมนักกีฬาของ มรพส. ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนในโซนภาคเหนือ ไปแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕๐ รอบมหกรรม หรือ “พลบดีเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีสถาบันการพลศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และนำช่างนำโชค ชื่อว่า “น้องสามัคคี” มาเป็นตัวมาสคอต สำหรับการคัดเลือก มีดังนี้

- เปตอง (ชาย-หญิง) ผ่านการคัดเลือกคู่ผสม ๒ มือ หญิงคู่ ๒ มือ หญิงเดี่ยว ๒ มือ ชายเดี่ยว ๑ มือ ทีมชาย ทีมหญิง
- ฟุตบอล (ชาย) ผ่านการคัดเลือก
- วอลเลย์บอล (ชาย) ไม่ผ่านการคัดเลือก
- วอลเลย์บอล (หญิง) ไม่ผ่านการคัดเลือก
- วอลเลย์บอลชายหาด (หญิง) ผ่านการคัดเลือก
- บาสเกตบอล (ชาย) ไม่ผ่านการคัดเลือก
- บาสเกตบอล (หญิง) ไม่ผ่านการคัดเลือก
- เซปักตะกร้อ (ชาย) ผ่านการคัดเลือก ทีมเดี่ยวและทีมชุด
- เซปักตะกร้อ (หญิง) ไม่ผ่านการคัดเลือก ทีมเดี่ยว

ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่ต้องคัดเลือก สามารถเข้าร่วมการแข่งขันรอบมหกรรมได้ มี ๒ ชนิดกีฬา ได้แก่ **เทควันโด (หญิง) และยูโด (ชาย-หญิง)** ขวสารศรีพิบูลฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและทีมผู้ควบคุมทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบมหกรรม เพื่อทำชื่อเสียงให้กับตนเองและมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จัดโครงการปั่นฟูลุ่มน้ำและทะเลไทย



คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มรพส. ร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และผู้สนับสนุน จัดโครงการปั่นฟูลุ่มน้ำและทะเลไทย ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมี **ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก** เป็นประธาน การจัดงานดังกล่าวมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ **การรณรงค์กองบุญปั่นฟูลุ่มน้ำทะเลไทย กฐิน ๘๕,๐๐๐ กอง** โดยได้นำไปทอดถวาย ณ วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา, **การจัดนิทรรศการลุ่มน้ำ และการจัดการขยะตามศาสตร์พระราชา, นิทรรศการความมั่นคงด้านอาหาร ของจังหวัดพิษณุโลก** และการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มรพส.** ได้เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการฯ และร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานรณรงค์รอบเมืองพิษณุโลก เพื่อระดมทุนเข้ากองบุญกฐิน และกิจกรรมปลูกต้นไม้